

ทุนการศึกษา



ศึกษาที่สหราชอาณาจักร  
ด้วยทุนการศึกษา  
ซีฟนิ่ง



ที่ซึ่งสร้างสรรค์  
ความคิดให้เป็นจริง

## ชีฟนิงคืออะไร?

ชีฟนิงคือโครงการทุนการศึกษาทั่วโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่มอบโอกาสพิเศษให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ ในการศึกษาที่สหราชอาณาจักร

ผู้ให้ทุนชีฟนิงคือ กระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ (Foreign and Commonwealth Office หรือ FCO) และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วม โดยทุนเหล่านี้ จะสนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะดีเด่นจากทุกประเทศทั่วโลกให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทเป็นเวลาหนึ่งปีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร

นักเรียนทุนชีฟนิง เป็นผู้มีความมุ่งมั่น มีศักยภาพแห่งความเป็นผู้นำ มีประวัติการศึกษาดีเด่น และมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ จากประเทศของตน

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำทางวิชาชีพที่มีอิทธิพลทั่วโลกกว่า 50,000 คน ขอสมัครรับทุนชีฟนิงได้ที่

[www.chevening.org/apply](http://www.chevening.org/apply)



เอเลียย์

“ปีนี้เป็นปีที่เพิ่มคุณค่าทางจิตวิญญาณและเปิดมุมมองของฉันให้กว้างขึ้นจากการที่ได้พบกับผู้คนใหม่ ๆ และค้นพบความมหัศจรรย์ของสหราชอาณาจักร ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าโลกกว้างขนาดไหน และไม่มีขอบเขตใด ๆ มาขวางกั้นความมุ่งมั่นของเราได้เมื่อความสำเร็จของเราจุดประกายขึ้น

## ทำไมต้องสมัครเพื่อรับทุน?

ทุนซีฟนิ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวน เพื่อช่วยให้คุณมีอิสระในการมุ่งศึกษาเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายทางวิชาชีพ และสนุกกับประสบการณ์ที่เป็นกำไรของชีวิต

คุณจะทำนักรและศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหนึ่งปี โดยในช่วงเวลานั้น คุณจะได้มีโอกาสพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ ขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวาง สัมผัสกับวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและยั่งยืนกับสหราชอาณาจักรต่อไป ทั้งนี้ หลังจากที่คุณเรียนจบแล้ว คุณจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรด้วยความรู้ความสามารถและเครือข่ายที่จะสนับสนุนให้คุณพัฒนาความคิดต่าง ๆ ของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาได้

ประโยชน์หลายอย่างที่คุณจะได้รับจากทุนซีฟนิ่ง รวมถึง:

- เงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร
- เข้าร่วมงานขยายเครือข่ายที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ การฝึกงาน การท่องเที่ยวทั่วสหราชอาณาจักร การสัมมนาเชิงปฏิบัติ ตลอดจนการอภิปรายและโอกาสการทำงานเป็นอาสาสมัคร
- เข้าร่วมเครือข่ายระดับผู้นำนานาชาติ 50,000 คน



“เครือข่ายที่คุณเข้าร่วม โอกาสที่คุณได้เข้าถึงและประสบการณ์การใช้ชีวิตแม้เพียงแคปีเดียวที่สหราชอาณาจักรนั้นไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ คงมีประสบการณ์เพียงไม่กี่อย่างที่ดีไปกว่าการใช้ชีวิตหนึ่งปีกับการเป็นนักศึกษาทุนซีฟนิ่ง

เลียแคทเบียร์

## ข้าพเจ้ามีสิทธิสมัครหรือไม่?

ในการสมัครเพื่อขอรับทุนซีฟนิ่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เป็นพลเมืองของประเทศหรือดินแดนที่มีสิทธิได้รับทุนซีฟนิ่ง และจะต้องยินยอมกลับประเทศของตนเองและพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีหลังสำเร็จการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
- มีประสบการณ์การทำงานสองปีขึ้นไป
- ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

ทุนซีฟนิ่งไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

โปรดดูเกณฑ์การสมัครทั้งหมดที่

[www.chevening.org/scholarships](http://www.chevening.org/scholarships)



“ สิ่งที่ดีที่สุดบนเส้นทางซีฟนิ่งของ  
ผมคือผู้คนที่ผมได้พบ เพื่อนร่วม  
ชั้นที่ช่วยให้ผมมีความมั่นใจใน  
ตัวเองมากขึ้น แม้กระทั่งในยาม  
ที่ผมไม่แน่ใจในตัวเอง ยิ่งไปกว่า  
นั้น พวกเขายังเป็นไกด์นำเที่ยวที่  
วิเศษสุด สำหรับผมสายสัมพันธ์นี้  
จะยืนยาวไปตลอดชีวิต ”

จิโรวานนิ

## ทุนซีฟนิ่งเสนอมอบอะไรให้อีก?

เนื่องจากโลกทุกวันนี้ ต้องเผชิญปัญหาท้าทายนับไม่ถ้วน ซีฟนิ่งจึงมองหาผู้ที่มีความมุ่งมั่น ความคิดกว้างไกล และผู้มีความสามารถในการโน้มน้าวเพื่อเสนอทางออกในการแก้ปัญหาและการเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร เป็นผู้มอบทุนพิเศษนี้เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา และการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

เราเชื่อว่าทุนซีฟนิ่ง ไม่เพียงแค่เปิดประตูสู่โอกาสเท่านั้น แต่ยังเปิดใจของคุณอีกด้วย

ในช่วงปีการศึกษาที่สหราชอาณาจักร คุณจะให้มีโอกาสสัมผัสกับงานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษมากมาย โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเดินทางชมสถานที่ทั่วสหราชอาณาจักร ผู้รับทุนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสแวะชมบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง ปีนเขาสโนดอน ชมงานศิลปะตามห้องแสดงผลงานต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน ฝึกงานกับบีบีซี ทำงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้ว่าที่ที่สหภาพเคมบริดจ์ และเข้าไปนั่งในห้องแต่งตัวของเจ้าถิ่นที่สนามแอนฟิลด์ ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมในระหว่างการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเข้มข้น

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรและเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร แต่ – ที่สำคัญที่สุด - คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวของคุณเอง

เราหวังว่าช่วงปีการศึกษาที่สหราชอาณาจักร ซึ่งท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยคุณค่านี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในตัวคุณ สร้างพลังและความสามารถเมื่อคุณกลับบ้านเกิด และแปรเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงขึ้นมา

## ข้าพเจ้าจะสมัครขอทุนได้อย่างไร?

- กรุณาอ่านแผ่นพับนี้โดยละเอียด และเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงต่อไป
- ระบุหลักสูตรปริญญาโทสามสาขาที่มีให้เลือกในสหราชอาณาจักร และสมัครขอรับทุนในแต่ละสาขา
- สมัครสอบภาษาอังกฤษ
- ระบุชื่อผู้รับรองสองชื่อในใบสมัคร
- สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ **5 สิงหาคม ถึง 5 พฤศจิกายน** ได้ที่ [www.chevening.org/apply](http://www.chevening.org/apply)

## ขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้าง?

ต้นปี  
2020

ผู้สมัครทุกคน จะได้รับทราบผลการสมัคร ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด จะได้รับการสัมภาษณ์

กลางปี  
2020

ผู้สมัครที่ได้รับการสัมภาษณ์ จะทราบผลว่า ได้รับเลือกแบบมีเงื่อนไข อยู่ในทะเบียนสำรอง หรือไม่ผ่าน

กรกฎาคม  
2020

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก และอยู่ในทะเบียนสำรอง จะต้องได้รับการเสนอรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งสาขา จากสามสาขาของปริญญาโทที่เลือก และต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ทุนซีฟนิ่งกำหนดไว้ด้วย จึงจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

กันยายน-  
ตุลาคม  
2020

ผู้สมัครที่ได้รับเลือก จะเริ่มต้นการศึกษาในสหราชอาณาจักรในฐานะนักศึกษาทุนซีฟนิ่ง

# สถิติของทุนชีฟนิ่ง (CHEVENING)



กว่า **50,000** เครือข่ายศิษย์เก่าที่โดดเด่นทั่วโลก



**6,400** ชั่วโมงที่ผู้รับทุนทำงานเป็นอาสาสมัคร



**160+** ประเทศและดินแดนที่มีสิทธิได้รับทุนชีฟนิ่ง



**100+** มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาได้



**99%** ของศิษย์เก่าชีฟนิ่งแนะนำให้ศึกษาในสหราชอาณาจักร



**65+** งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้รับทุนในแต่ละปี



**53%** ของผู้รับทุนในปัจจุบันเป็นผู้หญิง




**36** ปีของการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่



**1** ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสหราชอาณาจักร

   [cheveningfco](https://www.chevening.org)

 [Chevening Scholarships](https://www.chevening.org)

[www.chevening.org](https://www.chevening.org)



Foreign &  
Commonwealth  
Office

APL-DKO-0619-1-TH